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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒(สมัยแรก) 

วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายปรีชา            วงศ์วิวงค์ 
นายศักดิ์ชาย        ศรีวงษ์ษา 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี     เถาว์สอน 
นายวรเดช          แก้วสอนดี 
นายสมศักดิ์         นานาไพร 
นายฉลอง           แสนสภุา 
นายสาทร           เหล่าใหญ่ 
นายสวาสดิ์         โพธิ์พันธ์ 
นายบุญเหลือ       วงค์ศรีชา 
นายพรชัย           ไชยสุระ 
นายตระกูล          ไชยสุระ 
นายชนะ            แก่นจันทร์ 
นายอาคม           จิตมาตย์ 
นายปรีดา         ไชยต้นเทือก 
นายชายชมภู       ธนโพธิ์ 
นายธันวา           มูลวงค ์
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ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต             
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต.
สมาชิกสภา  อบต. 

ปรีชา            วงศ์วิวงค์
ศักดิ์ชาย        ศรีวงษ์ษา 
วัสดี              เถาว์สอน 
วรเดช          แก้วสอนดี 
สมศักดิ์          นานาไพร 
ฉลอง            แสนสุภา 
สาทร            เหล่าใหญ่ 
สวาสดิ์          โพธิ์พันธ์ 
บุญเหลือ        วงค์ศรีชา 
พรชัย             ไชยสุระ 
ตระกูล           ไชยสุระ 
ชนะ            แก่นจันทร์ 
อาคม            จิตมาตย์ 
ปรีดา         ไชยต้นเทือก 
ชายชมภู         ธนโพธิ์ 
ธันวา             มูลวงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

      

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายมงคล           แสนสภุา 
นายไชยเชษฐ       ใสแสง 
นายระเบียบ        โคดอาสา 
นายกรีฑา           จริตรัมย์ 
นายจักรกฤษณ์     ธนกูลกิจ  
นางกิตติภรณ์     เหลาแหลม 
นายสุรวุฒิ          สุริยนต์ 
นายณัฐวุฒิ         อันสนธิ์           

 

นายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
รองปลัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

มงคล            แสนสุภา 
ไชยเชษฐ        ใสแสง
ระเบียบ         โคดอาสา 
กรีฑา            จริตรัมย์ 
จักรกฤษณ์      ธนกูลกิจ 
กิตติภรณ์     เหลาแหลม 
สุรวุฒิ           สุริยนต์ 
ณัฐวุฒิ          อันสนธิ์            

 

 
 
 

 



๒ 
  
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
 
 

ประธานสภา ฯ         -    เรียนสมาชิกสภา  เลขานุการสภา  นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหารฯ  และผู้เข้าร่วม 
                                 ประชุมทุกท่าน ได้เวลาผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 
                                 พ.ศ.๒๕๖๒(สมัยแรก)  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร  
                                 สว่นต าบลมหาชัย 
                                  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน สภา ฯ          -   เรื่องแจ้งให้ทราบในวันนี้เกี่ยวกับงานนมัสการพระธาตุมหาชัย ซึ่งผมจะได้ให้ท่านรอง 
                                  ประธานสภาได้เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ   
นายศักดิ์ชาย  ศรีวงษ์ษา – เรียนประธานสภา เลขานุการสภา นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วม 
รองประธานสภา              ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงก าหนดการงานนมัสการพระธาตุมหาชัยประจ าปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
                                  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตรงกับขึ้น ๑๓ ค่ า เดือน ๔ เริ่มตั้งแต่เวลา  
                                  เวลา ๐๑.๐๐ น. มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ณ บริเวณพุทธอุทยานอีสานเขียว ซึ่งมีท่าน 
                                                       นายอ าเภอปลาปากเป็นประธานในพิธี  
                                  เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่สามเณรและพระภิกษุสงฆ์   
                                  เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุมหาชัย   
                                  เวลา ๑๕.๐๐ น.  มีพิธีเปิดงานโดยประธานในพิธีคือผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  
                                  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานนมัสการ 
                                  พระธาตุมหาชัยประจ าปี ๒๕๖๒ อย่างพร้อมเพรียงกันครับ 
                   
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
                                สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ประธานสภา ฯ            -  ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง 
นายฉลอง    แสนสุภา   -  ผมนายฉลอง    แสนสุภา   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ผมและ  
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม                                 
                                  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑ และ 
                                  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ แลว้ 
                                  ไม่มีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมครับ       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    -  ไม่มีข้อแก้ไขในรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  -  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ -  ในวาระนี้มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                 ๔.๑  ญัตติพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ และก าหนดระยะเวลา 
                                 วันเริ่มต้นประชุม  สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๑   
ประธานสภา ฯ            -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
      ข้อ  ๒๑  ให้สภาฯ  พิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา   
      และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  โดยให้ประธานสภาฯ  
      น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  เมื่อสภาฯ มีมติแล้ว  ให้ 
      ประธานสภา ฯ ท าเป็นประกาศของสภา ฯ  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย       
      ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล    ดังนั้นจึงขอเสนอให้สภา ฯ  ได้พิจารณา 

   ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๒   อย่างน้อย  ๒  สมัย  แต่ต้อง 
   ไม่เกิน  ๔  สมัย  รวมทั้งครั้งนี้ด้วย  

ประธานสภา ฯ          -   ขอให้  สมาชิกสภา ฯ  ได้เสนอครับ 
นายชายชมภู  ธนโพธิ์   -   ผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์   สมาชิกสภา หมู่ที ่๗  บ้านทันสมัย  ขอเสนอสมัยประชุม   
      สามัญประจ าปี  ๒๕๖๒   จ านวน  ๔  สมัย  โดยรวมการประชุมสภาสมัยนี้เข้าไปด้วย 

   ซึ่งจะมีระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมของแต่ละสมัย   ดังนี้ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๑    ระหว่างวันที่     ๑ – ๑๕     มีนาคม     ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๒    ระหว่างวันที่   ๑๖ – ๓๐     มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๓    ระหว่างวันที่   ๑๑ – ๒๕     สิงหาคม    ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๔    ระหว่างวันที่   ๑๖ – ๓๐     ธันวาคม    ๒๕๖๒ 
 

ประธานสภา ฯ          -   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          -   เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวน  ๔  สมัย ดังนี้ 

   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๑    ระหว่างวันที่     ๑ – ๑๕     มีนาคม     ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๒    ระหว่างวันที่   ๑๖ – ๓๐     มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๓    ระหว่างวันที่   ๑๑ – ๒๕     สิงหาคม    ๒๕๖๒ 
   - สมัยสามัญ สมัยที่   ๔    ระหว่างวันที่   ๑๖ – ๓๐     ธันวาคม    ๒๕๖๒ 

 
 

                                ๔.๒  ญัตติพิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑    
                                ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (สมัยแรก)   
ประธาน  สภาฯ           -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
                                  ข้อ ๒๑  ให้สภาฯ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา 
                                  ของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปด้วย แต่หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วน   
                                  สามารถจะขอเปิดสมัยวิสามัญกับนายอ าเภอได้ 
ประธาน สภาฯ           -   ผมขอให้สมาชิกสภาได้เสนอครับ  
นายชายชมภู   ธนโพธิ์ -    ผมนายชายชมภู  ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที ่๗  บ้านทันสมัย  ขอเสนอให้ก าหนดวันเริ่ม    
                                  สมัยประชุม สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๓   ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ประธาน สภาฯ           -   มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติครับ 
มติที่ประชุม          -   เห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                (สมัยแรก)  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



๔ 
  
                                ๔.๓  ญัตติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ           -  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เพื่อความจ าเป็นแก่การบริหาร 
                                  กิจการในหน้าที่ของสภา อบต. โดยคณะกรรมการชุดนี้  จะท าหน้าที่ตรวจรายงานการ 

   ประชุมของสภาฯ  ก่อนที่สภาฯ  จะมีมติ   ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก ฯ ได้เสนอผู้ที่สมควร 
   เป็นกรรมการ จ านวน  ๓  คน  ไม่เกิน  ๗  คน  ซึ่งชื่อที่เสนอจะต้องมีผู้รับรอง  ๒  คน 
   หรือสามารถจะเสนอคณะกรรมการชุดเดิมก็ได้ 

ประธานสภา ฯ            -   ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอครับ 
นายชายชมภู   ธนโพธิ์ -    ผมนายชายชมภู  ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ผมขอเสนอให้แต่งตั้ง 
                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ คนครับ 
ประธานสภา ฯ            -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม           -   มติเห็นชอบ จ านวน ๑๔ เสียง 
 

ประธานสภา ฯ            -   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                   การประชุม โดยให้เสนอทีละคนครับ 
นายชายชมภู   ธนโพธิ์ -    ผมนายชายชมภู  ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย                                                    
                                  ผมขอเสนอ  นายฉลอง   แสนสุภา  ครับ    
ประธานสภา ฯ            -   มีท่านใดจะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
นายธันวา  มูลวงค์       -   ผมรับรองครับ 
นายอาคม  จิตมาตย์     -   ผมรับรองครับ 
 

ประธานสภา ฯ            -   ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อท่านต่อไปครับ 
นายปรีดา  ไชยต้นเทือก -   ผมนายปรีดา   ไชยต้นเทือก  สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย 
                                   ผมขอเสนอ  นายชนะ   แก่นจันทร์  ครับ    
ประธานสภา ฯ            -   มีท่านใดจะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
นายชายชมภู  ธนโพธิ์   -   ผมรับรองครับ 
นายบุญเหลือ  วงค์ศรีชา -  ผมรับรองครับ 
 

ประธานสภา ฯ            -   ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อท่านต่อไปครับ 
นายพรชัย  ไชยสุระ      -   ผมนายพรชัย   ไชยสุระ   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๕  บ้านวังม่วง 
                                  ผมขอเสนอ  นายสมศักดิ์   นานาไพร  ครับ    
ประธานสภา ฯ            -   มีท่านใดจะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
นายตระกูล  ไชยสุระ     -   ผมรับรองครับ 
นายวรเดช  แก้วสอนดี  -   ผมรับรองครับ 
 

ประธานสภา ฯ          -    มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองนายฉลอง  แสนสุภา,  
                                   นายชนะ  แก่นจันทร์ และนายสมศักดิ์  นานาไพร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                   การประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม           -    มติเห็นชอบให้ นายฉลอง  แสนสุภา, นายชนะ  แก่นจันทร์, นายสมศักดิ์  นานาไพร  
                                  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
  
                                   ๔.๔  ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประธานสภา ฯ            -  ในญัตติพิจารณานี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 
นางกิตติภรณ์ เหลาแหลม - เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา นายก อบต.มหาชัย       
ผู้อ านวยการกองคลัง          คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                   มหาชัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                   ส านักงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท เนื่องจากขนาดของโต๊ะไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ 
                                   หาซื้อโต๊ะไม่ได้ จงึขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหมเ่พ่ือให้ถูกต้อง และหาซื้อได้ง่าย 
                                  กองคลัง 
                                  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                  ๑. ข้อความเดิม 
                                  จัดซื้อชุดโต๊ะท างานตัวแอล จ านวน ๑ ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท  
                                  คุณลักษณะประกอบไปด้วย 
                                   ๑. โต๊ะท างาน ๒ ลิ้นชักขวา ๑ ตัว ขนาด (W) ๑๒oox(D)๖oox(H)๗๕๐ mm.  
                                   ๒. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว ขนาด (W) ๘00x(D)๖0ox(H)๗๕๐ mm. 
                                   ๓. โต๊ะเข้ามุม ๑ ตัว ขนาด (W) ๖๕ox(D)๖๕ox(H)๗๕๐ mm.  
                                   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓) 
 

                                  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
                                  จัดซื้อชุดโต๊ะท างานเข้ามุม จ านวน ๑ ชุด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท  
                                  คุณลักษณะประกอบไปด้วย 
                                  ๑. โต๊ะท างาน ๒ ลิ้นชักขวา ๑ ตัว ขนาด ยาว ๑๒0 ซม. ลึก ๖0 ซม. สูง ๗๕ ซม.  
                                  ๒. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว ขนาด ยาว ๘๐ ซม. ลึก ๖0 ซม. สูง ๗๕ ซม.  
                                  ๓. โต๊ะเข้ามุม ๑ ตัว ขนาด ยาว ๖0 x ๖0 ซม. สูง ๗๕ ซม.  
                                  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓) 
 

ประธานสภา ฯ       -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม        -  มติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน  ๑๔  เสียง                   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ            -  ในวาระนี้ มีท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

นายชายชมภู   ธนโพธิ์ -    ผมนายชายชมภู  ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ผมขอสอบถามเรื่อง 
                                  ไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านทันสมัย ผมส่งหนังสือแจ้งซ่อมเข้ามาหลายครั้งและหมู่บ้านอ่ืน 
                                  ถ้ามีก็ส่งมาเพ่ือให้เป็นคราวเดียวกันเพ่ือประหยัดเวลาครับ ส่วนเรื่องท่ี 2 เรื่องถนนเส้น   
                                  วัดโฆสมังคลารามเป็นทางหลวงชนบทหมดแล้วแต่ไม่มีหลักกิโลเมตรที่ส าคัญอยากให้ 
                                  ท่านผู้มีอ านาจท าเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยเหลือจะได้หรือไม ่ไม่อยากให้โยน  
                                  กันไปกันมา เมื่อก่อนถนนทางไปวัดโฆสมังคลารามเป็นถนนลูกรังทั้งหมดแต่ตอนนี้เป็น 
                                  ถนนลาดยางหมดแล้วเขายังท าได้แล้วเราจะสามารถท าได้หรือไม่ครับ เรื่องที่ 3 เรื่อง 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าได้ท าก็ขอให้ท าดีดีไปเลยเหมือนทุกปี เรื่องท่ี 4 เรื่องไฟป่าที่เป็น 
 
 



๖ 
  
 
                                  ปัญหาของหมู่บ้านทันสมัย ไฟไหม้ป่า เถียงนาแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ประเด็นที่ 
                                  จะชี้ให้เห็นคือไฟไหม้แต่ละปีจะเกิดขึ้นที่เดิม อดคิดไม่ได้ว่าคนที่จุดจะเป็นคนเดิมหรือไม่ 
                                  ท าให้เครือข่ายดับไฟป่าเกิดความท้อแท้ อยากให้ปลูกจิตส านึกให้ อบต.ฯ ท าหนังสือ 
                                  ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศทางหอกระจายข่าว ชี้ให้เห็นถึงภัยอันตราย  
                                  ที่จริงผมอยากพูดคุยเรื่องนี้ต่อหน้านายอ าเภอตอนที่ท่านมาประชุมถ้าเป็นไปได้อยาก 
                                  ให้จัดประชุมประจ าเดือนเน้นให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าอยากให้ผู้มีอ านาจ 
                                  โดยตรงสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อย ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง ตอนนี้ไม่ทราบว่า 
                                  จะแก้ไขอย่างไรดี  
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร 
ปลัด/เลขานุการสภา          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ 
                                   ช่างไฟฟ้าออกซ่อมแซมตามหมู่บ้านต่าง ๆ แล้ว แต่บางครั้งอุปกรณ์บางอย่างอาจช ารุด 
                                   เสียหายพยายามทยอยซ่อมไปเรื่อย ๆ ครับ อาจจะมีทั้งงานนอกงานในความรับผิดชอบ 
                                   ของตนเองสามารถช่วยเหลือกันได้โดยช่วงนี้จะให้ออกติดตั้งป้ายหน่วยเลือกตั้งซ่ึงไม่ 
                                   สามารถท าคนเดียวได้ จึงต้องให้ช่างไฟฟ้าไปช่วยกันครับ 
                               -   เรื่องถนนทางหลวงชนบท ตอนได้ประชุมที่อ าเภอก็ได้พูดคุยกับนายอ าเภอหลายๆท่าน      
                                   แตท่างหลวงชนบทได้มอบถนนเส้นนี้ให้เป็นความดูแลของ อบจ.ฯ ส่วนเรื่องการรับโอน 
                                   คืนนั้นเป็นสิทธิ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน เราไม่สามารถก้าวล่วงเข้าได้ 
                               -   เรื่องไฟป่า ทุกครั้งที่ผมเข้าประชุมที่อ าเภอ นายอ าเภอก็ก าชับอยู่เป็นประจ า การแก้ไข 
                                   จิตส านึกของคนเราอยากมาก หากอยากลดปัญหาจิตส านึกต้องมาเป็นตัวหลักครับ 
นายปรีดา  ไชยต้นเทือก  -  ผมนายปรีดา   ไชยต้นเทือก   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ขอฝากถึงผู้บริหาร  
                                   เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้ท่านเร่งท าโครงการให้เร็วครับ บ้านทันสมัย 
                                   มีโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ า 2 โครงการ ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย และโครงการ 
                                   ก่อสร้างถนนเส้นใหม่ อยากให้ท่านเร่งรัดด าเนินการให้ด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ            -  มีท่านใดจะเสนอแนะหรือซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๕๒   น.    
                                           
 

      ว่าที่ร้อยตรี                            
                    ( วสัดี    เถาว์สอน ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

           ผู้บันทึกการประชุม 
           
 

         
              

                                (นายปรีชา     วงศ์วิวงค์)                
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                                                                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                         
                           
 



๗ 
  
 
 
 
 
 
 
                  (นายฉลอง     แสนสุภา)  
     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        
            

                 (นายสมศักดิ์    นานาไพร)                     
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 
 
                (นายชนะ      แก่นจันทร์)   
      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
      


